
๑ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 8/๒๕๖3 วันพุธท่ี 2 กันยายน ๒๕๖3 

 

รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 

คร้ังท่ี 8/๒๕๖3 

วันพุธ ท่ี 2 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา 13.3๐ น. 

ณ หองประชุมสะลวง ช้ัน 2 อาคารอํานวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม ศูนยแมริม 
----------------------------------- 

 

ผูมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

2. อาจารย ดร.สมศักดิ ์ บุญแจง กรรมการและ 

   รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

3. นายยงยุทธ แสนใจพรหม กรรมการและ 

   รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

4. อาจารยกติตนิันท หอมฟุง กรรมการ 

5. อาจารยวชิรนนท แกวตาป กรรมการ 

6. อาจารย ดร.สุดารัตน แสงแกว กรรมการ 

7. อาจารยตุลยนุสรญ สุภาษา กรรมการ 

8. อาจารย ดร.กันยารัตน รนิศรี  กรรมการ 

9. อาจารยพัฒนินทร ศุขโรจน  กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยชัยรัตน นทปีระสทิธพิร  กรรมการ 

11. วาที่รอยตรอีานนท มะโนเมอืง กรรมการ 

12. นางสาวฉัตราภรณ กาว ี กรรมการ   

13. นายภาสกร แหงศักดิ์ศรี กรรมการ 

14. นายอานนท ผัดแปง กรรมการ 

15. นายธรีพงศ เตชาต ิ กรรมการ 

16. นายทววีัฒน หนักแนน กรรมการ 

17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการ 

18. นายอุดมศักดิ์ ปญญาอนิทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

19. นางชลธชิา ชัยสุวรรณ ผูชวยเลขานุการ 

20. นางสาวภัคจิรา กาบใจ ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

1.  นายธนะโชค สันตสวัสดิ ์ กรรมการ ตดิภารกจิ 

 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 
สภาคณาจารยและขาราชการรับรองรายงานประชุมฉบับน้ีแลว 

ในการประชุม คร้ังท่ี 9/2563 วันท่ี 14 ตุลาคม 2563 



๒ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 8/๒๕๖3 วันพุธท่ี 2 กันยายน ๒๕๖3 

 

ผูเขารวมประชุม 

 - 
  

เริ่มประชุมเวลา  13.3๐  น. 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนนิการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 ความคืบหนาเกี่ยวกับการสรรหาอธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม   

แจงที่ประชุมเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาขณะนี้มีรายชื่อทั้งหมด 

จํานวน 6 ทาน รอการตอบรับกลับมาภายในวันที่ 4 กันยายน 2563 จะมีการนําเสนอวิสัยทัศนใน

วันที่ 9 กันยายน 2563 หลังจากนัน้กรรมการสรรหาอธกิารบดีจะมีการประชุมลงคะแนนโดยจะเหลือ

จํานวน 5 ทาน นําเสนอสภามหาวิทยาลัย และจะทราบผลการสรรหาอธิการบดีในวันที่ 28 กันยายน 

2563 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

1.2 ความคืบหนาของเรื่องท่ีคณาจารยรองทุกข (วาระลับ) 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม   

แจงที่ประชุมเกี่ยวกับความคบืหนาของเรื่องที่คณาจารยรองทุกข (วาระลับ) ตามที่ไดจัดทําหนังสือตาม

มติที่ประชุมกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการเรียนแจงนายกสภามหาวิทยาลัย และไดมีการทํา

หนังสือติดตามทวงถามอีกครั้งไปแลวนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยไดตอบกลับมาวาไดมอบรอง

อธกิารบดทีี่เกี่ยวของไปเรยีบรอยแลว ในการนี้จะตดิตามความคบืหนาเพื่อนํามาแจงที่ประชุมตอไป 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

1.3 (ราง) ระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม วาดวย สทิธกิารเบกิคา

รักษาพยาบาล คาตรวจสุขภาพประจําป คาเลาเรยีนบุตร และเงินชวยพเิศษกรณี

พนักงานมหาวิทยาลัยถึงแกความตาย ของพนักงานมหาวทิยาลัย (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. ... 



๓ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 8/๒๕๖3 วันพุธท่ี 2 กันยายน ๒๕๖3 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม   

แจงที่ประชุมเกี่ยวกับ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย สิทธิการเบิกคารักษาพยาบาล 

คาตรวจสุขภาพประจําป คาเลาเรียนบุตร และเงินชวยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแกความตาย 

ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... ไดผานการประชุมของสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว  

อยูระหวางรอลงนาม ซึ่งในฉบับใหมนี้มีการแกไขในขอ 6 สลับขอความขอ (๑) กับ (2) และเพิ่มเติม

วรรค ๒ ไดกําหนดกรณทีนัตกรรมใหมสีทิธเิบกิไดเทาที่จายจรงิแตตองไมเกนิ 3,000 บาทตอป 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

1.4 (ราง) ระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม วาดวย เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงท่ีมี

เหตุพเิศษ ตําแหนงดานพัสดุของพนักงานมหาวทิยาลัย  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ... 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม   

แจงที่ประชุมเกี่ยวกับ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ

พิเศษ ตําแหนงดานพัสดุของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... ไดผานการประชุมของสภา

มหาวทิยาลัยเรยีบรอยแลว อยูระหวางรอลงนาม ซึ่งฉบับใหมนี้มีการแกไขในขอ 6 (1) โดยตัดขอความ 

“หรอืผูที่ไดรับคําสั่งที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง” ออกเพราะในระเบยีบกระทรวงการคลังไมอนุญาต  
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

1.5 (ราง) ระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม วาดวย การเบกิจายเงินอุดหนุน

คาใชจายบุคลากรสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ... 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม   

แจงที่ประชุมเกี่ยวกับ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การเบิกจายเงินอุดหนุน

คาใชจายบุคลากรสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... ไดผานการประชุมของสภา

มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว อยูระหวางรอลงนาม ซึ่งฉบับใหมนี้มีการเพิ่มวรรคสองในขอ 7 ความวา 

“หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเบิกจายตาม (5) และ (6) ใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

โดยความเห็นชอบของ ก.ง.ส.” 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 



๔ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 8/๒๕๖3 วันพุธท่ี 2 กันยายน ๒๕๖3 

 

1.6 (ราง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวทิยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม เรื่อง ลักษณะการใหทุน การกําหนดจํานวนเงินทุน คุณสมบัตขิองผูมี

สทิธิ์ไดรับทุน ระยะเวลาท่ีไดรับทุน วธิกีารพิจารณาคัดเลอืก หลักเกณฑ วธิกีาร

และเง่ือนไขเกี่ยวกับการรับทุน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2563 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม   

แจงที่ประชุมเกี่ยวกับ (ราง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม เรื่อง ลักษณะการใหทุน การกําหนดจํานวนเงินทุน คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ไดรับทุน ระยะเวลา     

ที่ไดรับทุน วิธีการพิจารณาคัดเลือก หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับทุน (ฉบับที่ 6)      

พ.ศ. 2563 ไดผานการประชุมของสภามหาวทิยาลัยเรยีบรอยแลว อยูระหวางรอลงนาม ซึ่งฉบับใหมนี้

เปนการลดคาตอบแทนลง โดยใหยกเลิกความในขอ 14 (2) ขอ 16 (3) ขอ 16 (4) และขอ 17 เดิม 

โดยใชความใหมแทน ดังนี้ 

ขอ ๑๔ (๒) บทความวิจัย หมายถึง บทความวิจัยจากโครงการวิจัยที่ขึ้นทะเบียนโครงการวิจัย 

ไวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่อยู ในลักษณะพรอมสงใหพิจารณาลงตีพิมพในวารสาร 

(Manuscript) และมีสัญญาจากแหลงทุนระบุช่ือเปนหัวหนาโครงการหรือมสีวนรวมในโครงการ 

ขอ ๑๖ (๓) คาตอบแทนการตีพิมพบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในวารสารนานาชาติที่มี

คาปจจัยผลกระทบ (Impact Factor) ตามฐานขอมูล JCR (Journal Citation Reports) ใหจายในอัตราดังนี้ 

   (๓.๑)  ปจจัยผลกระทบ ๐.๐๐๑ – ๑.๐๐๐ เปนเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท 

   (๓.๒)  ปจจัยผลกระทบมากกวา ๑.๐๐๐ เปนเงิน  ๒๐,๐๐๐ บาท 
  (4) คาตอบแทนการตีพิมพบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในวารสารที่ไมมีคา

ปจจัยผลกระทบ (Impact Factor) ตามฐานขอมูล JCR (Journal Citation Reports) ใหใชคา Snip ตาม

ฐานขอมูล Scopus โดยใหจายในอัตราดังนี้ 

   (๔.๑)  คา Snip  ๐.๐๐๑ – ๑.๐๐๐ เปนเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท 

   (๔.๒)  คา Snip มากกวา  ๑.๐๐๐  เปนเงิน  ๒๐,๐๐๐ บาท”  

 ขอ ๑๗ การขอทุนสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัยหรือบทความวิชาการใหขอทุนสนับสนุนไดไมเกิน 

๒ เรื่อง ตอปงบประมาณ 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

 

 

 

 



๕ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 8/๒๕๖3 วันพุธท่ี 2 กันยายน ๒๕๖3 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

2.1 รายงานการประชุมคร้ังท่ี 7/2563 วันท่ี 5 สงิหาคม 2563 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการแจงรายงาน

การประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ 7/๒๕๖๓ วันที่ 5 

สิงหาคม 2๕๖๓ เพื่อนําเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมรายละเอียดตาม

เอกสารรายงานการประชุม  
 

มตท่ีิประชุม 

รับรองรายงานการประชุมโดยไมมขีอแกไข 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๓ เรื่องสบืเน่ือง 
 

3.1 รายงานความคืบหนาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาอัตรา 

  คาจางข้ันต่ําข้ันสูงของพนักงานมหาวทิยาลัย 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

มอบหมายให อาจารยตุลยนุสรญ  สุภาษา ประธานอนุกรรมการศึกษาอัตราคาจางขั้นต่ําขั้นสูงของ

พนักงานมหาวิทยาลัย แจงรายงานความคืบหนาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาอัตรา

คาจางขั้นต่ําขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยไดดําเนินการประชาสัมพันธแบบสอบถามความ

ตองการสรางแรงจูงใจตอการทํางานของพนักงานมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม เก็บขอมูลความคิดเห็น

ระหวางวันที่  17 – 23 สิงหาคม 2563 และไดวิเคราะหผลการสอบถามเบื้องตนแลว จึงนําเสนอ

รายงานผลการตอบแบบสอบถามดังกลาวเพื่อใหสภาคณาจารยและขาราชการทราบและพิจารณาให

ขอเสนอแนะ รายละเอยีดตามเอกสารแยกเลมเพิ่มเตมิวาระ 3.1 
 

ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) มีกรณีที่นาสนใจที่พนักงานของ UBI เปนสัญญาจางรายปซึ่งจะไดรับเงินเดือนคงที่                 

มีสวัสดิการแคเพียงประกันสังคม ไมมีสวัสดิการดานอื่นๆ เลย ทั้งๆ ที่เปนหนวยงานหนึ่งใน

มหาวทิยาลัย 

2) ขอสังเกตที่เห็นไดชัดในขอ 17 ความสนใจอันดับที่หนึ่ง คือ ตองการใหคาจาง

คาตอบแทนเพิ่มขึ้น อันดับที่สอง คือ สวัสดิการ อันดับที่สาม คือ โบนัส ดังนั้นประเด็นที่ตองมุงเปา

ดําเนนิการคอืการเพิ่มคาจางคาตอบแทน โดยสังเคราะหขอคิดเห็นจากผูตอบแบบสอบถามใหไดขอมูล

เพื่อเปนแนวทางในการดําเนนิการ โดยใหประธานอนกุรรมการเสนอวาตองการขอมูลอะไรบางและแจง

มาทางฝายเลขานุการ เพื่อทําหนังสอืบันทกึขอความขออนุเคราะหขอมูลจากมหาวทิยาลัยตอไป 



๖ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 8/๒๕๖3 วันพุธท่ี 2 กันยายน ๒๕๖3 

 

3) การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องเ งินเดือนหรือคาจาง มีองคประกอบอะไรบาง 

อนุกรรมการตองพิจารณา พรบ. ของ ก.พ.อ. ดูกฎ ก.พ.อ. ที่เกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 

อยางจริงจัง ทั้งของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับกรณีที่เงินเดือนที่ชนเพดานแตมี

วธิกีารที่สามารถเลือ่นไหลไปในตําแหนงที่สูงขึ้นได แตใชฐานการคดิคํานวณเดมิ ดังนั้นจึงควรจัดเตรียม

ขอมูลใหละเอยีดและชัดเจนวาหากตองการขยายเพดานจะขยายขึ้นไปกี่เปอรเซ็นต แตละชวงตองขยาย

ขึ้นไปเทาใด 

4) การขอขอมูลจะออกในนามของสภาคณาจารยและขาราชการ   

5) เห็นดวยกับกรอบแนวคิดในการเพิ่มคาจางแตตองเปนแนวทางที่มหาวิทยาลัยสามารถ

ขับเคลื่อนตอไปได 

6) หนวยงานที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยควรใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องคาจางคาตอบแทน สิทธิ์สวัสดิการตางๆ ตั้งแตแรกเริ่มที่เขามาปฏิบัติงาน    

ซึ่งปจจุบันบุคลากรตองสอบถามหรอืสบืคนเอง รวมถงึความรูเกี่ยวกับระบบการประเมนิดวย 

7) หนวยงานที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยมีขอมูลที่สามารถใหบุคลากรสืบคนไดเอง

เยอะมาก แตยังขาดการสรุปยอใหเห็นทิศทางของเรื่องตางๆ ดังนั้นเมื่อบุคลากรไมมีการรับรูและไม

เขาใจจึงสงผลใหเกดิความวางเฉย ไมรูสกึถงึการมสีวนรวมในความเปนบุคลากรในองคกรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหมซึ่งกอใหเกดิความเสยีหายอยางรุนแรง สังเกตไดจากจํานวนผูตอบแบบสํารวจเทียบกับ

จํานวนประชาคมชาวราชภัฏแมวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองโดยตรง นาคิดวาจะสามารถ

สรางความรูสกึรวมใหเพิ่มขึ้นไดอยางไร 

8) อนุกรรมการตองหาขอสรุปผลการตอบแบบสอบถามนี้ วิเคราะหใหเห็นวาหาก

เงินเดือนเพิ่มขึ้นสัมพันกับสวัสดิการและอื่นๆ ที่ตองลดลงอยางไร เพื่อที่มหาวิทยาลัยยังคงสามารถ

ขับเคลื่อนไดอยางเต็มศักยภาพ และคิดกระบวนการดําเนินการวาจะดําเนินการอยางไร มีขอเสนอแนะ

ที่ชัดเจนที่ตองช้ีใหมหาวิทยาลัยเห็นวาเราตองการอะไร มหาวิทยาลัยจะไดรับอะไรบาง เพื่อใหการ

ดําเนนิการเปนไปตามเปาหมาย 

9) การนําเสนอรายงานผลการตอบแบบสอบถามตอสภามหาวิทยาลัยจะดําเนินการ

หลังจากกระบวนการวิเคราะหขอมูลเรียบรอยแลว สวนการนําเสนอตอประชาคมสามารถนําเสนอ

เฉพาะผลการตอบแบบสอบถามนี้ไดเลย 
 

มตท่ีิประชุม 

1. เห็นชอบผลการตอบแบบสอบถามความตองการสรางแรงจูงใจตอการทํางานของ

พนักงานมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหมของคณะอนุกรรมการศกึษาอัตราคาจางขัน้ต่ําขัน้สูง 

2. ใหคณะอนุกรรมการจัดทํารูปเลมรายงานผลการสอบถามเสนอตอมหาวิทยาลัย 

และทุกหนวยงานภายในมหาวทิยาลัยโดยขอรับรองมตทิี่ประชุมทันที 

3. มอบฝายประชาสัมพันธเผยแพรตอสาธารณะ 



๗ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 8/๒๕๖3 วันพุธท่ี 2 กันยายน ๒๕๖3 

 

3.2 การสอบถามความคิดเห็นเรื่อง "อธกิารบดใีนฝนของชาวราชภัฏเชยีงใหม" 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย

และขาราชการ แจงรายงานผลการสอบถามความคิดเห็นเรื่อง "อธิการบดีในฝนของชาวราชภัฏ

เชียงใหม" โดยไดดําเนินการประชาสัมพันธแบบสอบถามความคิดเห็น เก็บขอมูลความคิดเห็นระหวาง

วันที่  17 – 30 สิงหาคม 2563 วิเคราะหผลการสอบถาม และไดจัดทํารายงานผลการตอบแบบ

เรียบรอยแลว จึงนําเสนอรายงานผลการตอบแบบสอบถามดังกลาวเพื่อใหสภาคณาจารยและ

ขาราชการทราบและพจิารณาใหขอเสนอแนะ รายละเอยีดตามเอกสารแยกเลมเพิ่มเตมิวาระ 3.2 
 

ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) การใหขอมูลขอเสนอแนะที่มีความละเอียด นาเช่ือถือ นับวาเปนประโยชนตอ

มหาวิทยาลัยซึ่งจะตองทําใหเปนรูปธรรมใหมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย

ยอมรับฟงแนวคดิของสภาคณาจารยและขาราชการ 

2) มีขอสังเกตวาขอคิดเห็นของบุคลากรตองการการมีสวนรวมในกระบวนการสรรหา

อยางแทจริง เชน นาจะมีการลงคะแนนจากบุคลากร แตทั้งนี้ไมสามารถทําเชนนั้นไดเนื่องจากเปนไป

ตามขอบังคับ 

3) หากเปนวจัิยเชิงคุณภาพ ตองนําเรื่องที่ผูตอบใหความสําคัญมานําเสนอ และตองนํา

เปดเผยตอสาธารณะในนามของสภาคณาจารยและขาราชการเพื่อใหประชาคมรับทราบรวมกันวาผล

สะทอนจากเหลาประชาคมเปนอยางไร เพราะอาจมีหลายคนคิดเชนเดียวกันแตไมไดตอบมาเนื่องจาก

คดิวาไมสทิธิ ์จึงเปนการกระตุนการตระหนักรับรูของมวลประชาคมวาเปนเรื่องที่ตองมีสวนรวมในการ

ชวยกันผลักดัน รวมกันรับผิดชอบ แสดงความคดิเห็นอันเปนประโยชนตอพื้นที่ที่อยูรวมกัน และสงไปถึง

ผูที่มีสิทธิ์ลงคะแนนตองทราบวาแนวความคิดเกี่ยวกับอธิการบดีที่ประชาคมตองการยึดเรื่องใดเปน

เรื่องสําคัญมาก เชน เรื่องคุณธรรม เปนตน 

4) การประชาสัมพันธตอประชาคมอยางทั่วถึงนอกจากการจัดทําหนังสือที่ออกในนาม

สภาคณาจารยและขาราชการเปนลายลักษณอักษรสงไปตามหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยแลว           

ทางกรรมการสภาคณาจารยตองชวยกันประชาสัมพันธกระจายไปในทุกชองทางการติดตอสื่อสาร        

อกีดวย 

5) การประชาสัมพันธจะสงไปยังทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ในหนาเว็บไซตและ

ทางโซเชียลมีเดียของสภาคณาจารยและขาราชการ นําขอความที่มีการใหความเห็นซ้ําๆ จัดเปน

สาระสําคัญ โดยเอาประเด็นหลักๆ สั้นๆ จัดทําในรูปแบบอินโฟกราฟฟคใหชัดเจนแลวเผยแพร ทําเปน

รูปแบบหัวขอขาวและอาจแนบลงิคที่ใหประชาคมสามารถเขาไปดูรายละเอยีดฉบับเต็มได 



๘ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 8/๒๕๖3 วันพุธท่ี 2 กันยายน ๒๕๖3 

 

6) สังเกตไดวาชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามเปนกลุมคนที่ เปนอนาคตของ

มหาวิทยาลัย และตอบขอคิดเห็นในขอเสนอแนะทุกคน ซึ่งจากแบบสอบถามทั่วไปในสวนขอคิดเห็นจะ

ไมคอยตอบ 

7) เอกสารนี้เมื่อสรุปเปนฉบับสมบูรณจะนําสงไปยังกรรมการสรรหาอธิการบดี สภา

มหาวทิยาลัย และอธกิารบดดีวย เพื่อใหทราบถงึกรอบแนวความคดิของประชาคม 

8) รายงานผลยังขาดในสวนอภิปรายถอดบทเรียนที่นอกเหนือจากแสดงขอมูลเชิง

ปริมาณซึ่งจะทําใหผลการสอบถามที่ไดมีคุณคา สะทอนชุดขอมูลที่ไดมานี้ใหเห็นถึงปญหา และ

แนวทางการดําเนินการตางๆ  ระบุใหเห็นที่มาที่ไป แนวทางแกไขเปนอยางไร หากกรรมการสรรหา

ไดรับขอมูลแลวแตไมดําเนนิการตามกรอบความคดินี้ แนวโนมจะเปนอยางไร 

9) หากใหทีมงานผูจัดทําแบบสอบถามนี้เปนผูอภิปรายเพียงผูเดียวเกรงวาจะเปนความ

คดิเห็นในดานเดียว ควรตองมีการอภิปรายรวมกันเพื่อใหมีการตกผลึกแนวความคิดที่สามารถนําไปใช

ประโยชนไดหลายดานหลายประเด็นตอไป 

10) ทัง้นี้เนื่องจากมเีวลาจํากัดที่ตองรีบเผยแพรและสงไปยังกรรมการสรรหาอธิการบดี

สําหรับการนําเสนอในฉบับนี้จึงเปนการสรุปจากการวิเคราะหเบื้องตน และการรวมกันอภิปรายนาจะ

เปนการจัดเปนโครงประชุมในโอกาสตอไป 
 

มตท่ีิประชุม 

1. เห็นชอบผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเรื่อง "อธิการบดีในฝนของชาวราชภัฏ

เชียงใหม" โดยปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

2. ใหนํารูปเลมรายงานผลการตอบแบบสอบถามเสนอตอมหาวทิยาลัย ทุกหนวยงานใน

มหาวทิยาลัย กรรมการสรรหาอธกิารบด ีและสภามหาวทิยาลัย โดยขอรับรองมตทิี่ประชุมทันที 

3. มอบฝายประชาสัมพันธเผยแพรตอสาธารณะ 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๔ เรื่องแจงเพื่อพจิารณา 
 

๔.1 การปรับตัวของสถานศึกษาในยุคนิวนอรมอล 
 

อาจารยตุลยนุสรญ  สุภาษา กรรมการผูแทนคณาจารยจากวิทยาลัยนานาชาติ นําเสนอที่ประชุม

ทราบถงึการไดไปเขารวมประชุมอบรมเกี่ยวกับการศกึษาในยุคปจจุบัน จึงนํามาเปนหัวขอเพื่อใหกรรมการ

รวมกันแสดงขอคิดเห็น โดยช้ีใหเห็นวาในปจจุบันผูเรียนมีจํานวนถึง 80 เปอรเซ็นตทํางานพารทไทม 

เด็ก ณ ปจจุบันเมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีแนวโนมอยากทํางานหารายไดมากกวาเรียนตอ 

ซึ่งเปนสิ่งที่มหาวิทยาลัยตองคิดหาแนวทางการปรับตัว กรณีเรื่องเครดิตแบงค การเปดคอรสสอน

ออนไลนที่มหาวิทยาลัยเคยเปดแลวแตไมมีคนมาสมัคร มหาวิทยาลัยอื่นๆ ไดทํามาประมาณ 3 ปแลว 

แตเราไมมีการขับเคลื่อนที่เปนรูปธรรมใหดําเนินการไปตอได อีกเรื่องคือสอบ IC3 ซึ่งนักเรียนของ



๙ 
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มหาวิทยาลัยทุกคนตองสอบ IC3 เมื่อเรียนจบปที่ 4 ดังนั้นควรมีขอเสนอแนะในการปรับตัวอยางไร

เพื่อใหมหาวทิยาลัยไดตระหนักถงึสิ่งเหลานี้มากขึ้น 
 

ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) ในสวนของเครดติแบงค สํานักทะเบียนและประมวลผลไดรับหนังสือหลังจากที่มีการ

ประชุมสภามหาวทิยาลัยครั้งลาสุด โดยเปนความรับผิดชอบของสํานักทะเบียนและประมวลผลรวมกับ

คณะ โดยแบงเปนสองสวน สวนแรกจะเปดหลักสูตรสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาใหไดเขามาศึกษา

กอนอาจจะเปนชวงวันเสาร-อาทิตย และจะเขาระบบเมื่อเขามาศึกษาระดับมหาวิทยาลัยกับ

มหาวทิยาลัยของเรา สวนที่สองจะมอบไปทางคณะเพื่อนําหลักสูตรที่สามารถเรียนแลวไดวุฒิบัตร หรือ

สัมฤทธิบัตร การขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยอาจจะชาบางเนื่องจากเพิ่งเปนการเริ่มตนดําเนินการ            

โดยกอนหนานี้มีการไปศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอื่นหลายแหง และนํามาพิจารณารูปแบบให

เหมาะสมกับบรบิทของมหาวทิยาลัย 

2) ควรนําวาระนี้เปนหัวขอใหญจัดเปนประชุมสัมมนาเต็มวันเพื่อรวมกันอภิปรายใหได

ขอคดิเห็นเสนอตอมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตองมีการเตรียมขอมูลจากประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของใหกรรมการ

ไดศกึษาทําความเขาใจลวงหนากอนดวย 

3) อาจจัดในรูปแบบแยกกลุมคลายกับการนําเสนองาน แลวจึงนํามาประชุมรวมกันวา

แตละกลุมไดขอมูลจากการประชุมของแตละกลุมอยางไรบาง โดยการประชุมรวมกันผูที่ประชุมคนละ

กลุมกันอาจมีขอวินิจฉัยเพิ่มเติมขึ้นมาได และแตละคนจะไดมีเวลาเตรียมตัวเตรียมขอมูลของแตละ

กลุมที่ตนเองอยู ซึ่งเรื่องการปรับตัวของมหาวิทยาลัยนั้นมีมิติอีกมากซึ่งถาจะนํามาพูดทั้งหมดคิดวาไม

สามารถจบไดภายในวันเดยีว 

4) ขอความรวมมือจากกรรมการทุกทานมีปฏิสัมพันธโตตอบในไลนกลุมของกรรมการ

สภาคณาจารยและขาราชการใหมากยิ่งขึ้น 

5) ขอความรวมมือจากกรรมการทุกทานรวมกันขับเคลื่อนการประชาสัมพันธกลุมไลน

สภาคณาจารยและขาราชการดวย 
 

มตท่ีิประชุม 

1) มอบ นายอุดมศักดิ์  ปญญาอนิทรนําไฟลเอกสารขอบังคับที่เกี่ยวของกับเรื่องเครดิต

แบงคนําแสดงในไลนกลุมของกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการเพื่อใหกรรมการไดศกึษา 

2) มอบอาจารยตุลยนุสรญ  สุภาษา นําขอมูลเบื้องตนนําแสดงในไลนกลุมของกรรมการ

สภาคณาจารยและขาราชการเพื่อใหกรรมการไดศกึษา เพื่อรวมกันแสดงความคิดเห็นสรุปเปนประเด็น

เบื้องตนที่เปนทศิทางที่จะนําไปประชุมสัมมนาเพื่ออภิปรายกันตอไป 

3) มอบทมีเลขานุการประสานจัดทําโครงการดังกลาวตอไป 

 

 



๑๐ 
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ระเบยีบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

5.1 การขอบรรจุวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม เรื่อง การใช

งบประมาณโครงการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา อาคารสนามกฬีากลาง และ

สิ่งปลูกสรางอื่น เพื่อขับเคลื่อนการผลติครู การพัฒนาทองถ่ิน และการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม   

แจงที่ประชุมเกี่ยวกับการขอบรรจุวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง การใช

งบประมาณโครงการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา อาคารสนามกีฬากลาง และสิ่งปลูกสรางอื่น เพื่อ

ขับเคลื่อนการผลิตครู การพัฒนาทองถิ่น และการยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหมเรียบรอยแลว และทางสภามหาวิทยาลัยมีมติมอบอาจารย ดร.ถนัด บุญชัยไปดําเนินการ    

ทัง้นี้จะตดิตามเพื่อนํามาแจงความคืบหนาตอไป จึงเสนอกรรมการเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสาร

หมายเลข 5.1 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ 
 

6.1 การดําเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอสิรยิาภรณของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

อาจารยกิตตินันท  หอมฟุง กรรมการผูแทนคณาจารยจากคณะครุศาสตร สอบถามเรื่อง

ดังกลาวในที่ประชุมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณของพนักงานมหาวิทยาลัยวา

ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการถึงขั้นตอนใด ประธานที่ประชุมไดแจงใหที่ประชุมทราบวาตาม 

พรบ. ที่เกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคล และขอบังคับของมหาวทิยาลัยที่ใหบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ไดรับ

คาจางจากงบประมาณเงินแผนดินตั้งแตป 2555 และมีอายุการทํางานครบ 5 ป จะตองไดรับ

เครื่องราชอสิรยิาภรณของพนักงานมหาวทิยาลัยช้ันตน ซึ่งประธานสภาคณาจารยและขาราชการขอรับ

ไปตดิตามเรื่องนี้ และจะนํามาแจงในที่ประชุมในคราวตอไป 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

 



๑๑ 
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6.2 กรณีนักศึกษาไรสัญชาติ 
 

อาจารยกิตตินันท  หอมฟุง กรรมการผูแทนคณาจารยจากคณะครุศาสตร กลาวถึงกรณีที่พบ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนบุคคลไรสัญชาติคอนขางมาก ซึ่งนักศึกษาเหลานี้มีโอกาสมาศึกษาใน

มหาวทิยาลัยแตโอกาสตางๆ หลังจากการจบการศึกษาไมมีเนื่องจากเปนไปตามกฎหมายของประเทศไทย               

ซึ่งนักศึกษาเหลานี้สวนมากเรียนเกงมาก มหาวิทยาลัยมีความสนใจในการดําเนินการเกี่ยวกับการ

ชวยเหลอืสงเสริมใหนักศึกษาเหลานี้ไดสัญชาติหรือไม เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําศักยภาพของตนเอง

ไปทําประโยชนไดตอไป 
 

ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) รัฐบาลไทยเปดโอกาสใหมีการกระจายโอกาสทางการศึกษาใหกับคนที่ไรสัญชาต ิ 

แตจากการศึกษากฎระเบียบแลวพบวามีขอจํากัดในเรื่องการทํางานในประเทศไทยที่จํากัดใหประกอบ

อาชีพไดเพยีงบางอาชีพ ซึ่งนาเสยีดายความเกงความสามารถ  

2) มีหลายองคกรที่เปดโอกาสใหทุนการศึกษารวมถึงทุนสําหรับการใชชีวิตสําหรับผูที่

ขาดโอกาสเหลานี้เพราะเปนคลังสมองไดเปนอยางดี หากจะมองเปนโอกาสของมหาวิทยาลัยก็ไดที่

สามารถใหการศึกษาแกนักศกึษากลุมนี้โดยการประสานกับองคกรที่ใหทุนแกนักศึกษา 

3) เปนเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายของประเทศซึ่งแลวแตการออกกฎหมายของ

รัฐบาลแตละชุด เคยมีการสํารวจทั้งประเทศใหไดรับบัตรประชาชนซึ่งพอแมในยุคนั้นจะไดรับบัตร

ประชาชน แตลูกที่เกิดหลังจากนั้นจะตกสํารวจ ดังนั้นการขอสิทธิ์ที่จะไดรับสัญชาติไทยในปจจุบัน       

มขีอแมวาตองทําผลงานมีช่ือเสียงระดับประเทศเปนที่ยอมรับ การขับเคลื่อนจากมหาวิทยาลัยโดยตรง

ไมสามารถทําไดเนื่องจากเปนเรื่องของระดับประเทศ 

4) อยากใหมีศูนยชวยเหลือใหคําปรึกษา ดูแลนักศึกษาเหลานี้ในขณะที่กําลังศึกษาอยู

ในมหาวทิยาลัยของเรา และความสามารถของนักศึกษาเหลานี้จะชวยสรางช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัย

ของเราได 
 

มตท่ีิประชุม 

เห็นชอบใหนําไปเปนประเด็นการจัดการศึกษารูปแบบใหมนี้ไปอภิปรายในโครงการ

ประชุมสัมมนาตาม วาระที่ 4.1 

 

 

 

 

 



๑๒ 
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6.3 กําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการคร้ังตอไป 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ นําเสนอที่ประชุมวากําหนดการประชุมตามมติที่ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ     

ครัง้ที่ 1/2563 ไดกําหนดใหจัดการประชุมในทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน ซึ่งการประชุมครั้งตอไปจะเปน

การประชุมครั้งแรกในปงบประมาณ 2564 โดยเบื้องตนกําหนดการประชุมครั้งตอไปเดิมคือวันที่ 14 

ตุลาคม 2563 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

เลกิประชุมเวลา  ๑6.3๐  น. 

 

ชลธชิา  ชัยสุวรรณ 

(นางชลธิชา   ชัยสุวรรณ) 

ผูชวยเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

 

กาญจนา  ทองบุญนาค 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา   ทองบุญนาค) 

กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


